



ประกาศเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

ตามประกาศเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และประกาศเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับคำสั่งเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ที่ ๓๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

<u>ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง</u>	จำนวน	อัตรา
ลำดับที่สอบแข่งขันได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑.	๐๐๒	นายปฏิพล โพธิ์เกษม
๒.	๐๐๑	นายธนกร แจ่มเหลือ

เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ทราบว่า

๑. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการเรียกตัวเพื่อจัดจ้างตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ใหม่แล้ว บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา หรือในกรณีที่เข้ารับการสรรหาไปแล้ว หรือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ก็จะไม่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตั้งแต่ต้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

อนึ่ง เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเกียรติ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาคร